



นโยบายการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Event)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับจัดงาน รวมถึงเป็นผู้จัดงานต่างๆ อาทิ การรับรองคณะศึกษาดูงาน คณะผู้มาเยี่ยมชม คณะท่องเที่ยว กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการการจัดงานอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งให้ชุมชนและธรรมชาติอยู่รอดและเติบโตไปด้วยกัน และเกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก มูลนิธิฯ จึงกำหนดนโยบายสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน ดังนี้

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งมั่นดำเนินการจัดงาน (Events) ตามหลักความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สร้างภาระให้กับคนรุ่นต่อไป โดย ครอบคลุมองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย”

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงขอกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- 1. ด้านเศรษฐกิจ** มูลนิธิฯ จะพัฒนาให้คนเข้าถึงและดูแลทุนธรรมชาติ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความหิวโหย ส่งเสริมให้เกิดการผลิตหรือมีรายได้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งสร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อให้มีรายได้เงินออมที่มั่นคง มีหลักประกันในชีวิต มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่รับผิดชอบ
- 2. ด้านสังคม** มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม การเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาสาธารณสุข สุขภาวะที่ดี ทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้คนปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- 3. ด้านสิ่งแวดล้อม** มูลนิธิฯ มุ่งขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม พื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ จัดการขยะ พลังงานหมุนเวียน รวมถึงลดกระบวนการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม และชดเชยการปล่อยคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มุ่งมั่นดำเนินการหลักของความยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้ทั้งผลกำไร (Profit) คน (People) และโลก (Planet) อย่างยั่งยืนต่อไป

